



ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตามประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดงานฟื้นฟู และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนหมวดความรู้ความสามารถทั่วไป และหมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้วนั้น กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๒. คำรับรองจำนวน ๓ ท่าน (ฉบับจริง) โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ซึ่งมีใช้ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน และหนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ หรือหากับราชการทหารหรือตำรวจ ต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานประจำของผู้รับรอง (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://sac.ku.ac.th/download>)

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่นำเอกสารดังกล่าวข้างต้น มาในวันที่สอบสัมภาษณ์ ถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต์ ชมภูนิช)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้

สังกัดกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

(งานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย) กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

เลขประจำตัว	รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก		วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
๐๑๐๒๐๑	นางสาวธัญชนก	ศักดิ์ศรี	วันพุธที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
๐๑๐๒๐๒	นายกฤตภาส	แดงเจริญ	เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น.
๐๑๐๒๐๓	นายปกรณ์	เสาร์สิงห์	ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเสรีไตรรัตน์
๐๑๐๒๐๗	นายภาธร	เสริมทรัพย์	กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

****ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ให้มาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ ๓๐ นาที****